

คลังหลวง :: ยุ่งแล้ว ศิษย์หลวงตาท้ากลับข้าง แค้นบุก กระทบปกป้องทองคำ13ตัน-เงิน10ล้านดอลลาร์ หวันรัฐบาลปล้นไปใช้หนี้

Mon, 03/08/2010 - 23:01 | by เสรีชน

ได้แนวร่วมแบบง่าย ๆ พระคุณเจ้าหลวงตาท้าซึ่งออกมาจวกท่านทักษิณมาโดยตลอด

วันนี้ ศิษย์พระคุณเจ้าตื่นแล้ว หลังรู้โดน ปชป หักหลังแน่ๆ กะจะเอาทองคำและเงินดอลลาร์หลวงตาท้าไปใช้หนี้ แต่อ่างง่าย ๆ เงินทองอยู่ในคลังไม่ไปหาดอกอยู่ไปก็เสียประโยชน์

ศิษย์หลวงตาท้าบุกกระทบ. ทวงความชัดเจนเรื่อง รวมบัญชีนำเงินบริจาคแก้ปัญหาหนี้ให้รัฐบาล เตรียมส่งทีมเข้ามาดูแลเงินเงินคงคลังร่วมกับ "แบงก์ชาติ" ยืนยันหากมีแนวทางนำเงินทุนสำรองมาใช้จะให้ส่งตัวแทนมาศึกษา

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พระครูอรุณกัจจ นันทคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าดอยลับงา จ.กำแพงเพชร และกรรมการมูลนิธิเสถียรธรรมเพื่อประชาชน นำคณะลูกศิษย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) ประกอบด้วยตัวแทนพระจากวัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี 2 รูป พระจากกรุงเทพฯ 1 รูป พระจาก จ.กำแพงเพชร 2 รูป และฆราวาสอีก 7 คน เข้าพบเจ้าหน้าที่ ธปท. เพื่อสอบถามความชัดเจนถึงแนวคิดของนายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ ที่เสนอให้รวมบัญชีของ ธปท. เพื่อแก้ปัญหาหนี้ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ทั้งนี้บัญชีดังกล่าวมีทองคำที่มาจากกรับบริจาคของหลวงตามหาบัวรวมอยู่ด้วย

พระครูอรุณกัจจกล่าวว่า ได้สอบถามถึงท่าทีของ ธปท. เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลที่จะรวมบัญชีทุนสำรอง ซึ่งเรื่องนี้หลวงตามหาบัวก็ต้องการรับทราบความชัดเจนเช่นกัน เพราะหากจะมีการนำเงินทุนสำรองมาใช้จริง คณะลูกศิษย์หลวงตามหาบัวก็จะคัดค้านการแก้กฎหมาย เพราะคิดว่าการแก้ปัญหาหนี้กองทุนฟื้นฟูที่รัฐบาลรับภาระดอกเบี้ยปีละ 5-6 หมื่นล้านบาทนั้น น่าจะมีแนวทางอื่นที่ดีกว่า จากนั้นคณะหลวงตามหาบัวจะเข้าร่วมกับ ธปท. ดูแลเงินทุนสำรองระหว่างประเทศที่เป็นเงินคงคลังของประเทศอย่างใกล้ชิดมากขึ้น

"ที่ฟังจากทางเจ้าหน้าที่แบงก์ชาติก็ไม่ได้ลงอะไรในรายละเอียดแต่อย่างใด แต่ที่เรามากก็เพื่อทำความเข้าใจกันว่าจะทำงานด้วยกันเพื่อรักษาคลังหลวงไว้ให้ดีที่สุด โดยที่เป็นความพอใจของประชาชนจริงๆ ที่สำคัญแบงก์ชาติไม่ได้เป็นคนทำอะไรเพื่อที่ให้มันยุ่งขึ้นมาเอง แต่ฝ่ายนโยบายรัฐ ซึ่งโดยหน้าที่ก็ต้องคิดว่าอะไรที่เป็นการแก้ปัญหาบ้านเมือง และรัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบด้วย เราก็เข้าใจกัน แบงก์ชาติก็เข้าใจว่าอะไรที่จะช่วยแก้ปัญหาของบ้านเมืองได้เราก็จะช่วยกันแก้ปัญหา" พระครูอรุณกัจจกล่าว

พระครูอรุณกัจจกล่าวว่า สิ่งที่รัฐบาลคิดก็มีทั้งที่ตรงใจและไม่ตรงใจ แม้แต่รองนายกรัฐมนตรี กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ก็ยังมีบางคำตอบที่ตรงใจกัน และมีบางคำตอบที่ไม่ถูกใจกัน อย่างไรก็ตามคงจะต้องไปตกลงกันถึงวิธีการจะทำงานร่วมกัน แต่หากเป็นไปแนวทางการรวมบัญชี โดยการแก้ พ.ร.บ.เงินตราฯ ก็พร้อมจะคัดค้านให้ถึงที่สุด

เสียงสาธุการล้นสวรรค์ เมื่อมารจำแลงปรากฏกว้างอันแท้จริง พระป่าก็เริ่มตระหนก แท้จริงแล้ว คนที่พระป่าเฝ้ากลับเป็นเทพ และคนที่พระป่าให้ท้าย ตอนนั้นก็ลับเนรคุณคิดปล้นเงินพระคุณเจ้าเอามาใช้ มาเถอะ พระคุณเจ้าร่วมกันทำแผ่นดินไทยให้เป็นแผ่นดินธรรม ร่วมกับผู้รักชาติทั่วประเทศปราบมารัฐบาลอสังฆธรรมชุดนี้เพื่อยังพระศาสนาให้ดำรงอยู่มิให้ลี้ลี้ชื่อโคกตั้งตนเป็นสังฆราชของคหบดีสอง ช่วยกันประกาศพระสังฆธรรมให้ลือดังเสียงสีกัมปนาทว่า คณะสงฆ์จะรักษาธรรม และความเป็นธรรมให้ถึงที่สุด คณะสงฆ์ธรรมยุติกายจะร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับพุทธบริษัทสี่ทั้งประเทศขับไล่วัฒนธรรมชั่วที่คิดจะโกงเงินพระคุณเจ้า มาเถอะ พระคุณเจ้า !!!

จาก <http://www.prachataiwebboard.com/webboard/id/26462>